



ที่ นม ๘๗๐๐๑/ว ม๑๓

องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า
๙๙ หมู่ ๕ ตำบลขามเฒ่า
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๖๐

มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ชี้แจงทำความเข้าใจกับเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร

เรียน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

อ้างถึง หนังสืออำเภอโนนสูง ที่ นม ๑๐๑๘ /ว ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย - เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ (Sales Sheet) จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง อำเภอโนนสูงได้รับแจ้งจากจังหวัดนครราชสีมาว่า มีกลุ่มบุคคลในนามบริษัทเอกชนได้จัดประชุมและประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้เกษตรกรเข้าร่วม “โครงการสานฝันสร้างอาชีพของกรมปศุสัตว์” โดยมีผู้แทนบริษัทเอกชน เป็นผู้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้เกษตรกรยื่นใบสมัครเข้าร่วม “โครงการสานฝันสร้างอาชีพของกรมปศุสัตว์” ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องเสียค่าสมัคร ๒,๕๐๐ บาท เป็นค่าซื้อสินค้าของบริษัทฯ และเมื่อได้รับเงินกู้จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จะต้องจ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้าของบริษัทฯ อีก ๑๗,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท และเกษตรกรจะได้รับเงินสด จำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท โดยมีเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมประมาณ ๑๓๐ คน ซึ่งการดำเนินการของบริษัทฯ ดังกล่าว เป็นการแอบอ้างนโยบายของรัฐบาล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และอาจจะเข้าข่ายหลอกลวงประชาชน นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า ขอความร่วมมือมายังท่านช่วยประชาสัมพันธ์ชี้แจงทำความเข้าใจกับเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร รับประทานโดยทั่วกัน ดังนี้

๑. โครงการสานฝันสร้างอาชีพและยกระดับรายได้ของเกษตรกร เป็นโครงการร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับ ธกส. เท่านั้น ไม่มีบริษัทเอกชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใด
๒. โครงการนี้ไม่มีการเสียเงินหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ในการสมัครเข้าร่วมโครงการ
๓. การสมัครต้องสมัครผ่านสำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ สำนักงานประมงอำเภอ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาในพื้นที่เท่านั้น
๔. วงเงินกู้สูงสุด ไม่เกินรายละเอียด ๑๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติเงินกู้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
๕. การเข้าร่วมโครงการ ไม่มีเงื่อนไขใดๆ ที่เกษตรกรต้องซื้อสินค้า
๖. การเสนอโครงการไปที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่สมัครเข้าร่วมโครงการด้วยตนเองเท่านั้น บริษัทเอกชนไม่มีสิทธิ์ที่จะเสนอโครงการแทนเกษตรกรได้ทุกกรณี
๗. การดำเนินโครงการสานฝันสร้างอาชีพและยกระดับรายได้เกษตรกร ไม่ได้มีการมอบหมายให้บริษัทเอกชน กลุ่มบุคคลเป็นตัวแทนในการดำเนินโครงการฯ แต่อย่างใด
๘. สำหรับรายละเอียดโครงการ ปรากฏตามเอกสารแนบ

สำนักปลัด

โทร ๐๔๔-๗๕๖๑๔๐

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

๙. กรณีมีบริษัทห้างร้านเอกชนหรือบุคคลใด เข้ามาดำเนินการโดยแอบอ้างโครงการสานฝันสร้างอาชีพและยกระดับรายได้เกษตรกรในพื้นที่ ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เกษตรกร และประชาชน แจ้งนายอำเภอ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่ เกษตรอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ ประมงอำเภอ และผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่ทันที เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวีรยุทธ รวยพิมาย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า



เอกสารข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์ (Sales Sheet)

ข้อมูลผลิตภัณฑ์	รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ชื่อผลิตภัณฑ์	โครงการสินเชื่อसानต้นสร้างอาชีพ
คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ	1. เป็นเกษตรกรลูกค้า หรือบุคคลทั่วไป ที่ขึ้นทะเบียน ด. 44 หรือ 45 เติม หรือเป็นเกษตรกร หรือบุคคลทั่วไป ที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียน ด. 44 หรือ 45 2. ต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย และไม่เป็นสมาชิก กฟก. (กลุ่ม 1) ที่ได้รับการ บปบ. (Market Code 1519, 1520, 1521, 1527, 1528, 1529) ตามมติกรม.เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2553 3. ต้องมีแผนในการประกอบอาชีพการเกษตร หรือนอกภาคการเกษตร
วงเงิน (Loan to value)	ให้กู้ได้สูงสุดรายละไม่เกิน 100,000 บาท แต่ต้องไม่เกินค่าใช้จ่ายและหรือค่าลงทุนจริง ทั้งนี้ เมื่อรวมวงเงินกู้ที่เป็นค่าใช้จ่ายและค่าลงทุนแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อราย
ระยะเวลาการผ่อนชำระ	1. ค่าใช้จ่ายหมุนเวียน ไม่เกิน 12 เดือน พิเศษไม่เกิน 18 เดือน นับแต่วันกู้ 2. ค่าลงทุนให้กำหนดชำระคืน ไม่เกิน 5 ปี ปลอดต้นได้ไม่เกิน 2 ปี แต่ไม่ปลอดดอกเบี้ย
ประเภทของการผ่อนชำระ	ผ่อนชำระรายเดือน/ 3 เดือน/6 เดือน หรือรายปี ตามที่มาแห่งรายได้และความสามารถในการชำระหนี้
หลักการผ่อนชำระแบบลดต้นลดดอก	การคำนวณดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) +
อัตราดอกเบี้ย	1. ค่าใช้จ่าย คิดดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี 2. ค่าลงทุน ปีที่ 1-3 คิดดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี ตั้งแต่ปีที่ 4-5 คิดดอกเบี้ย MRR
อัตราดอกเบี้ย หรือเบี้ยปรับกรณีผิดนัดชำระ	กรณีที่ไม่สามารถชำระเงินกู้ได้ทั้งหมดหรือบางส่วน ให้คิดดอกเบี้ยเพิ่มจากต้นเงินกู้ ส่วนที่มีได้ชำระตามกำหนดร้อยละ 3 ต่อปี จนกว่าจะชำระเสร็จ
ค่าธรรมเนียมในการริบระงับการให้กู้เงิน	ให้เป็นไปตามบังคับของธนาคาร
ค่าบริการต่าง ๆ เช่น ค่าติดตามทางตามหนี้	ไม่มี
หลักประกันการกู้	ให้ใช้หลักประกันเป็นไปตามวิสัยปฏิบัติปกติของ ธ.ก.ส. เป็นลำดับแรก กรณีลดหย่อน ที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (ที่อยู่อาศัย) กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 / ใช้บุคคลมารับรองรับผิดชอบร่วมกัน หรือใช้บุคคล 2 คนขึ้นไปค้ำประกันกู้ได้ไม่เกิน 100,000 บาท
เงื่อนไขการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องทำตามมีอะไรบ้าง กระทบต่อการใช้ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ	ไม่มี
ประกันภัยประเภทที่ลูกค้าที่จำเป็นต้องทำและ ที่สามารถเลือกทำได้	ท่านสามารถเลือกทำประกันภัยได้ตามความสมัครใจ เช่น ประกันชีวิตแบบคุ้มครอง วงเงินสินเชื่อ เป็นต้น
ข้อควรระวังในเรื่องสำคัญ เช่น ค่าปรับที่จะเกิดขึ้น กรณี ผิดนัดชำระหรือชำระบางส่วน การทำประกันภัยบาง ประเภทไม่มีผลต่อการอนุมัติสินเชื่อ	ไม่มี
การแจ้งให้ชำระหนี้หรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	ท่านจะได้รับใบแจ้งหนี้ก่อนถึงกำหนดชำระหนี้ในบัญชีหรือมารับด้วยตนเองที่สาขา
การแจ้งได้รับชำระเงินจากลูกค้า เช่น ให้ใบเสร็จรับเงิน	เมื่อท่านได้ชำระค่างวดสินเชื่อให้แก่ธนาคารแล้วท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินจากธนาคาร ซึ่งจะมีรายละเอียดต่าง ๆ เช่น จำนวนเงินรับชำระ เงินต้นคงเหลือ และดอกเบี้ย เป็นต้น
การแจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการ หรือแจ้งเดือน ที่สำคัญต่าง ๆค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	ตามประกาศของธนาคาร
ระยะเวลาขอรับสินเชื่อ	1 กรกฎาคม 2564 และสิ้นสุดการจ่ายเงินกู้วันที่ 31 มีนาคม 2567
ช่องทางในการติดต่อธนาคาร	1. ขอเงินที่สาขาที่ตนเองมีภูมิลำเนาหรือที่ตั้งของโครงการ (Walk in) 2. ขอสินเชื่อผ่านช่องทาง Line Official : BAAC Family

